



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 หน้า 12 มูลค่าข่าว 449,592.-



อัยสรั้งสรรค์วรรณศิลป์ สะท้อนสุนทรียชายแดนใต้ “เรื่องเล่าจากบ้านเรา”

จะมีที่ถิ่นที่รู้ และเข้าใจว่า ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มีเรื่องราว และสิ่งดีๆอยู่มากมาย...

“เรื่องเล่าจากบ้านเรา” โครงการดีๆที่เปิดโลกแคบๆให้ขยายกลายเป็นโลกที่กว้างขึ้น โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาหวี สะบ้าย้อย ถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนมุมมองของบ้านตัวเอง ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ เพื่อเข้าร่วมประกวด ทั้งเรียงความ เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์

ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวม 350 ชิ้น โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 52 ชิ้น ให้ได้รับรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งยังได้นำผลงานมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ชื่อ “วันที่ความรักผลิบาน ณ บ้านแห่งเรา” เพื่อมอบให้กับสถาบันการศึกษา หอสมุด ตลอดจนหน่วยงานราชการ ได้รับรู้ มุมมองความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตของชาวแดนใต้

ปอม ปอม เจริล โจนไปพูดคุยกับน้องๆที่ได้รับรางวัลพหอมปากหอมคอ เลยกอเปิดพื้นที่ให้บอกเล่าถึงงานเขียนที่ประสบความสำเร็จกันเลย เริ่มจากสาวมาดที่ “แสบ”...อัยสรั้ง เจนลอนอมมา ปี 2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเขตปัตตานีเล่าว่า “ได้สร้างสรรค์งานเขียนกวีนิพนธ์ เรื่อง “สุขในความต่าง” ถ่ายทอดเรื่องราวของความ เป็นพหุวัฒนธรรมในชายแดนใต้ ทั้งเรื่องของการนับถือศาสนาต่างๆ และความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ อีกทั้งยังก้าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในชายแดนใต้ว่างงดงาม หากลองเปิดใจ จะพบว่าชาย

แดนใต้ยังมีความงดงามของสถานที่ต่างๆและการอยู่ร่วมกันในความต่างนั้น ก็ไม่มีการกดขี่ หรือแบ่งชนชั้น เราอยู่กันอย่างมีความสุข จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวด้านดีๆให้บุคคลภายนอกได้รับรู้และมองเห็น โดยเฉพาะด้านความงดงามของผู้คน และวิถีชีวิต”

“ตอน”...รอมฎอน เบ็ญโกบ ปี 1 คณะช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สานต่อทันทีว่า “ผมเป็นเด็กชายผู้นับถือศาสนาอิสลามที่ถือกำเนิดในแผ่นดินชายแดนสยาม จึงอยากถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองผ่านงานเขียน ที่มีแนวคิดมาจากในช่วงปิดเทอมได้ออกเดินทางจากบ้านไปยังจ.นราธิวาส ซึ่งโดนคนรอบข้างคัดค้านเกรงทั้งเรื่องความไม่สงบต่างๆ แต่ผมคิดเสมอว่า คนเราอยู่ที่ไหนก็สามารถตายได้ทั้งนั้นแต่เราแค่เปลี่ยนประสบการณ์

ใหม่ๆที่ทำท่าย และ เมื่อได้ไปสิ่งที่หมายได้ที่สุดนั่น จากที่ได้รับข่าวตลอดว่าชายแดนใต้น่ากลัวนั้นเป็นเหมือนคำโกหกให้เราหลงเชื่อ เพราะที่จริงแล้วพื้นที่นั่นแห่งนี้มีความงดงามมากมายชวน



ให้หลงใหลในวิถีชีวิต
ของผู้คน สภาพบ้าน
เมืองน่าอยู่ทัศนียภาพ
งดงาม มีกลิ่นหอม
ของชาชักลอยล่อง
อบอวลชวนชิม และ

แสงไฟที่สาดส่องเมืองนราธิวาส
แห่งนี้ จึงอยากให้คนอื่นอย่า
เชื่อจนกว่าคุณจะได้มาพิสูจน์ด้วย
ตัวเอง”

“อุสมาน”...อุสมาน วาเต๊ะ
ปี 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแจมด้วย
ว่า “งานเขียนเรียงความ
“วิหารที่ถูกลิ้ม” ชิ้นนี้
มีความตั้งใจอย่างมาก
ซึ่งได้เล่าถึงประวัติ-

ศาสตร์ของหมู่บ้าน
แห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานี
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว
วิหารที่ถูกลิ้ม โดยมีแนวคิดมาจากเรื่อง
ราวประวัติศาสตร์หมู่บ้าน
ของเราเองคือหมู่บ้านเป็ยรา

อยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี ที่มีการ
เล่าเรื่องราวกันต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
จนถึงปัจจุบัน งานเขียนชิ้นนี้จะสะท้อนถึง
ประวัติศาสตร์มลายูปัตตานีในแง่มุม
ของการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ
ศาสนา จากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ในสมัยก่อนสู่ศาสนา



อิสลามในยุคปัจจุบัน เศรษฐกิจที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองทางการค้า และชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คน ณ ตอนนั้น และ ในปัจจุบันแม้หลายๆคน
กลัวที่จะมาเยือนชมชายแดนใต้ ด้วยเหตุผล
ที่ว่า ยังคงติดต่อกับข่าวความไม่สงบที่
เกิดขึ้นตามที่สำนักข่าวได้รายงานแต่ที่จริงแล้วพื้นที่
ชายแดนใต้มีสิ่งดีๆมากมาย

ให้ผู้คนภายนอกเข้ามาสัมผัสลอง
เปิดใจกับมันกว้างๆ จึงจะได้รู้ว่า
ชายแดนใต้มีความน่าสนใจ และ

ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดไว้”

“วี”...มะรอร์วี เจ๊ะอูมา ปี 4 คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ปิดท้ายว่า “ได้ถ่ายทอดเรื่องสั้น
สิ่งมหัศจรรย์ เป็นเรื่องราวสมมติแต่อิง
เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เมื่อมีเรือ
ยักษ์เข้ามาจอดประชิดริมฝั่งบริเวณชายหาด
บ้านปาตาตีโม ทำให้เป็นที่สนใจของผู้คน
การมาของเรือยักษ์ทำให้ชายหาดรกร้าง
กลายเป็นที่รู้จัก พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
ชายหาดกลับมีชื่อเสียง และยังช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจให้ดีขึ้นกับชุมชน โดยในเรื่องนี้
อยากสะท้อนให้เห็นเรื่องราวการพัฒนา
ชุมชนของคนในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่มักต้อง

รอโอกาสหรือการสนับสนุนให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ทั้งๆที่มีทรัพยากรทาง
ด้านบุคคล วิถีชีวิต และธรรมชาติพร้อม
ทุกอย่างแล้วและอยากให้คนเข้ามาเที่ยว
ในพื้นที่ชายแดนใต้กันมากๆ”

หลายครั้งหลายหนที่ ปอม ปอม
เกิร์ล ได้ลงไปสัมผัสพื้นที่ชายแดนใต้ เห็น
รอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะจากผู้คน ได้ชิม
อาหารที่สดอร่อย ชมการแสดงที่มีอัตลักษณ์
งดงาม และได้เห็นสถานที่และธรรมชาติ
ต่างๆ ความรู้สึกเหล่านี้คงไม่ต่างอะไรกับที่
น้องๆบอกเล่าเอาไว้

ขอเพียงมีหัวใจอยู่ร่วมกัน ความ
ฝันที่จะเห็นความสงบสุข ในดินแดนแห่ง
ปลายด้ามขวาน คงไม่ไกลเกินเอื้อม.

ปอมปอมเกิร์ล/รายงาน